



ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมการจัดหางาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นั้น

บัดนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ดังกล่าว มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จำนวน ๕ คน

เลขประจำตัว	เลขประจำตัวบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑	๕๐๐๐๔๐	นางสาวพรพรรณ แซ่เอง
๐๐๒	๕๐๐๐๓๕	นางสาวนุชนารถ ประดิษฐ์พุ่ม
๐๐๓	๕๐๐๐๒๓	นางสาวภิญญาดา มุลยาพอ
๐๐๔	๕๐๐๑๐๕	นางสาวกิตติยา กอประเสริฐยิ่ง
๐๐๕	๕๐๐๑๖๘	นายนवल พันนอกแดง

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยให้ไปถึงสถานที่เข้ารับการประเมิน ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากผู้ใดไม่เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงานในครั้งนี้

๓. เกณฑ์การตัดสิน และการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องได้คะแนนรวมในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ทางเว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล <http://home.dsd.go.th/hr>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุทธิ สุโกศล)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน